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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2566 
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี ้ 

(TPRIME) 
     

 ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายศิวะพร ชมสุวรรณ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”)  

 ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวแนะน ากรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต์ ทรัสตี และผูส้อบบญัชี               
ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. คุณศิวะพร ชมสุวรรณ  ในฐานะกรรมการบริหารของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละประธานในท่ีประชุม 
2. คุณเพียงดาว วฒันายากร  ในฐานะกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
3. ดร.ปฏิมา จีระแพทย ์  ในฐานะกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูรั้บมอบฉนัทะ 
4. คุณชยัวฒัน์ มหตัเดชกุล  ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
5. คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์   ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
6. คุณวรรณพรรธน์ นอ้มกล่อม ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์
7. คุณศศนนัท ์สิรวิชญ ์   ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต ์
8. คุณรัตนา จาละ   ในฐานะผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์

 จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2566                    
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี  22 กุมภาพนัธ์ 2566 โดยการประชุม
ด าเนินการผ่านระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุม              
การประชุมท่ีด าเนินการตามขอ้ก าหนดดา้นความมัน่คงปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีการประเมินความสอดคลอ้งของระบบควบคุมการประชุมกบัมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ
ระบบการประชุม พ.ศ. 2563 (กรณีประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเอง) ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งน้ีจากรายช่ือท่ีรวบรวมไดจ้ากวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั                 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2566 (Record Date) เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 มีจ านวนผูถื้อหน่วยทั้งส้ิน 1,126 ราย รวมจ านวน
หน่วยท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 547,500,000 หน่วย  และไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมดว้ยตนเอง และ
โดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 83 ราย ถือหน่วยทรัสตร์วมกนัทั้งหมดจ านวน 228,146,988 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด 547,500,000 หน่วย ครบเป็นองค์ประชุมตามสัญญาก่อตั้ งทรัสต์                          
ซ่ึงก าหนดให้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ตอ้งมีผูถื้อหน่วยมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) รายหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 ใน 3) ของจ านวน
หน่วยทรัสต์ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2566 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อนท่ีจะเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
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 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติั         
ต่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
กองทรัสต์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2566      
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของกองทรัสต์ระหว่างวนัท่ี  6 ธันวาคม 2565 ถึงวนัท่ี               
6 มกราคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์รายใดเสนอวาระการประชุม นอกจากน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ได้
ด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลและรายละเอียดประกอบการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม              
และแจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อให้                         
ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม ส าหรับวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2566 ในวนัน้ี ประกอบดว้ย 6 วาระการประชุม ไดแ้ก่  

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ประจ าปี 2565  
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565   
วาระท่ี 3   พิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2565  
วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  
วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์
 ประจ าปี 2566 
วาระท่ี 6 วาระอื่นๆ (ถา้มี)  

 ผูด้  าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์             
ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดการประชุม และทุกวาระการประชุมเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ             
ดงันั้น จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และช้ีแจงถึงวิธีการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
วาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์เขา้ร่วมประชุมสามารถท าได ้โดยไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom 
เพื่อพิมพข์อ้ความส าหรับส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งขอ้ความมายงัระบบ หากไม่ไดท้  ารายการ
ตามท่ีแจง้ขอ้ความดงักล่าวจะไม่สามารถส่งมายงับริษทัได ้ 

 ในการส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ละคร้ัง ผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งพิมพ ์ช่ือ-นามสกุล 
พร้อมระบุว่าท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะในขอ้ความทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึก               
การประชุมให้ถูกตอ้งครบถว้น โดยจะรวบรวมขอ้คิดเห็นและค าถามของผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีส่งเขา้มายงั
ระบบเพ่ือให้มีการช้ีแจงต่อท่ีประชุมตามล าดบั  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉันทะมีค าถามหรือความคิดเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ 
ขอให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในช่วงทา้ยของการประชุม รวมถึงขอให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์หรือผูรั้บมอบฉันทะ               
ให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีซ ้ ากัน                            
เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิสอบถาม  
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 ประธานฯ สอบถามผู ้ถือหน่วยทรัสต์ มีข้อซักถามเ ก่ียวกับ วิ ธีการแสดงความคิด เ ห็นหรือสอบถาม                                
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เร่ิมด าเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุมท่ีไดแ้จ้งไว ้โดยมอบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมรายงานตามระเบียบวาระให้แก่ท่ีประชุม 
ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 

ผู ้ด าเนินการประชุมได้รายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมถึงพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญ                                
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2565 โดยกองทรัสต์ไดแ้นบส าเนารายงานดงักล่าวมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 
เพื่อให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบรายงานดงักล่าวโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงไดจ้ดั ส่งให้แก่                           
ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ ในการน้ี ผูจ้ ัดการกองทรัสต์ จึงเห็นสมควรเสนอให้                      
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรัสตป์ระจ าปี 2566 พิจารณารับทราบรายงานดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้                      
ท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีไม่ตอ้งมีการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ทราบเท่านั้น ดงันั้นจึงถือว่า               
ท่ีประชุมไดรั้บทราบรายงานดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมได้รายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
ดงัต่อไปน้ี  

▪ โครงสร้างการลงทุนของกองทรัสต์ สัดส่วนการลงทุนทางตรงและลงทุนทางออ้มผา่นการถือหุ้นของบริษทั
ย่อยนั้น แบ่งเป็นการลงทุนทางตรงร้อยละ 20 ในขณะท่ีอีกร้อยละ 80 เป็นการลงทุนทางออ้มผ่านการถือหุ้น
ของบริษทัยอ่ย และสัดส่วนรายไดข้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมดของกองทรัสต์ถูกแบ่งเป็นรายได้
จากโครงการเอก็เชน ทาวเวอร์ ร้อยละ 63 และอีกร้อยละ 37 เป็นรายไดจ้ากโครงการเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์  

▪ ส าหรับโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต์ ณ ส้ินปี 2565 มีสินทรัพยร์วมประมาณ 9,488 ลา้นบาท มีสัดส่วน
ของการกูย้ืมอยู่ท่ีร้อยละ 21.59 ของสินทรัพยร์วม และการจดัอนัดบัเครดิตอยู่ท่ี A- มีสถานะลบ (Negative)       
และกองทรัสตย์งัมีอายสัุญญาเช่าคงเหลือเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัอยูท่ี่ 2.93 ปี 

▪ ส าหรับอัตราการเช่าของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ มีอัตราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียปี 2565 โดยแบ่งเป็น                            
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีส านกังานเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 80.8 ในขณะท่ีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้เฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 92.8 
นอกจากน้ี อตัราการเช่าของโครงการเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ มีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ียปี 2565 โดยแบ่งเป็น                   
อตัราการเช่าพ้ืนท่ีส านกังานเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 83.4 ในขณะท่ีอตัราการเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 76.1  

▪ ส าหรับอตัราค่าเช่าเฉล่ียจะเห็นไดว่้าทั้ง 2 โครงการมีอตัราค่าเช่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียงกบัตลาดในปัจจุบนัโดย         
อตัราค่าเช่าเฉล่ียของโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์นั้นจะมีอตัราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ท่ี        
ร้อยละ 2.6 ในขณะท่ีโครงการเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์นั้นมีอตัราการเติบโตอตัราการเติบโตต่อปีแบบทบตน้ 
(CAGR) อยูท่ี่ร้อยละ 1.8 โดยประมาณ  
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▪ จากงบการเงินรวมปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 รายได้มีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 
นับตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2565 คิดเป็นลดลงร้อยละ 1.3 ในขณะท่ีก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี                       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายมีอตัราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) นับตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565                  
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ทั้งน้ี มีสาเหตุหลักๆมาจากปี 2563 และ ปี 2565 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                       
การแพร่ระบาดของโควิด 19  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

คุณปณชยั ก่อสวสัด์ิวรกุล ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่า  Occupancy Rate ของปี 2022 
ลดลงเพราะอะไร และเป้าหมายของปี 2023 ตอนส้ินปีจะเป็นเท่าไร 

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบขอ้ซักถามว่าในปีน้ี 2022 ถา้เทียบกบัปี 2021 Occupancy Rate ของเราจะปรับตวัดีขึ้น แต่
หากเทียบกับปีก่อนหน้าท่ีเกิดโควิดจะเห็นว่ามีการปรับตวัลดลงจริง เน่ืองจากสถานการณ์               
โควิดท าให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกลงท าให้อตัราการเช่าปรับตัวลดลง แต่ภายหลงัจาก
สถานการณ์โควิดดีขึ้นจะเห็นว่าอตัราการเช่าก็ปรับตัวดีขึ้นด้วย ทั้งน้ี ส้ินปีน้ีเราคาดว่าจะ
สามารถท าให้อตัราการเช่าปรับตวัมาอยูท่ี่ร้อยละ 90  

คุณอธิศ สิริพนัธ์ุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบถามว่า กองทรัสต์
มีวิธีการหาผูเ้ช่าเพ่ิมอย่างไร และค่าเช่าปัจจุบนัเป็นอย่างไร และทั้ง 2 ตึกจะมีการ Renovate 
เร็วๆ น้ีหรือไม่ หากมีจะหาเงินทุนมาจากไหน 

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบขอ้ซกัถามว่าปัจจุบนัเรามีวิธีการจดัหาผูเ้ช่าอยู ่2 วิธี วิธีแรกคือเราจะมีทีมงานในการจดัหา
ผูเ้ช่าเองโดยตรง และอีกวิธีคือการจดัหาผูเ้ช่าผา่นตวัแทนในการจดัหาซ่ึงเป็นรายท่ีมีช่ือเสียงใน
ตลาดช่วยดว้ย ส าหรับการ Renovate หากสังเกตจากงบการเงินจะพบว่า 2 ปีท่ีผา่นมาจะเห็นว่า
มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการท่ีเราน ามาพฒันาปรับปรุงโครงการเพ่ือให้
สามารถแข่งขนักับอุปทานท่ีเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได ้นอกจากน้ี เงินทุนท่ีน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงโครงการจะมาจากสภาพคล่องของกองทรัสต์ท่ีมีอยู่ไม่ได้เอามาจากการหาแหล่ง
เงินทุนเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

คุณเพียงดาว วฒันายากร ตอบขอ้ซักถามว่าเก่ียวกบัการ Renovate นั้น เรายงัไม่มีนโยบายท่ีจะปรับปรุงโครงการใหญ่ 
(Big Renovate) แต่จะเน้นท่ีการปรับปรุงโครงการและบ ารุงรักษาโครงการเป็นระยะๆ                      
เพื่อรักษาสภาพทรัพยสิ์นให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ และกระจายการปรับปรุงโครงการไม่ให้ไป
กระจุกตวัอยูท่ี่ปีใดปีหน่ึง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของส านกังานฯ ก.ล.ต. ท่ีอยากให้
มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู ้ถือหน่วยอย่างสม ่าเสมอ เพราะฉะนั้ นจะยงัไม่มีการ 
Renovate ใหญ่ในปี 2566 น้ี ส่วนเงินทุนท่ีใชน้ั้นจะเป็นการใชเ้งินจากเงินทุนส ารองท่ีไดก้นัไว้
เพื่อทยอยซ่อมแซมอยู่เ ร่ือย ๆ ทั้ งน้ี ส าหรับอัตราการค่าเช่านั้ นอยู่ในอัตราท่ีแข่งขันได้                      
ซ่ึงสภาวะตลาดปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง แต่ด้วยท าเลท่ีตั้ งของ
ทรัพยสิ์นเรานั้นยงัสามารถแข่งขนัได ้ 
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คุณปัญจวุฒิ อจระสิงห์  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่าอตัราการเช่าจะกลบัมาเท่ากบั            
ปี 2019 ตอนปีไหน 

คุณศิวะพร ชมสุวรรณ ตอบขอ้ซักถามว่าอตัราการเช่าจะเร่ิมดีขึ้นเร่ือย ๆ โดยเราไดต้ั้งเป้าไวว่้าส้ินปี 2566 น้ีเราจะ
พยายามให้ไดอ้ตัราการเช่าประมาณร้อยละ 90  

คุณอธิศ สิริพนัธ์ุ ผู ้รับมอบฉันทะจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ได้สอบถามว่า                      
หากโครงการ One Bangkok สร้างเสร็จ คาดว่าจะมีผลกระทบอยา่งไร 

คุณศิวะพร ชมสุวรรณ ตอบข้อซักถามว่าเรามองว่าไม่เพียงแค่โครงการ One Bangkok เท่านั้นท่ีจะส่งผลกระทบ                   
แต่หลายๆ โครงการมีผลกระทบต่อเรา ซ่ึงเรามองว่าหลายโครงการนั้นไดรั้บผลกระทบการ
จากสถานการณ์โควิดท าให้มีการเล่ือนก าหนดแลว้เสร็จของโครงการออกไป อย่างไรก็ตาม      
เราไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือรองรับการแข่งขนัน้ี เช่นการปรับปรุงโครงการเพ่ือให้
สามารถแข่งขนักบัโครงการใหม่ๆ ได ้หรือการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือติดต่อกบัผูเ้ช่าทั้งรายเก่า
และรายใหม่เพ่ือให้รับทราบความตอ้งการของผูเ้ช่ามากขึ้น และก่อนสัญญาจะส้ินสุดลงเราจะ
ใชเ้วลา 3-7 เดือนในการเขา้ไปเจรจากบัผูเ้ช่าเพ่ือให้มีระยะเวลาในการพิจารณากรณีผูเ้ช่าเก่า 
ไม่ต่อสัญญา หรือการท า short list ของผูท่ี้สนใจเช่าพ้ืนท่ีโดยท างานใกล้ชิดกบัตวัแทนขาย
เพ่ือให้เรามีเวลาเพียงพอในการทราบความตอ้งการของผูเ้ช่า อีกทั้งท าเลท่ีตั้งของทั้ง 2 ตึกนั้น
ยงัคงไดเ้ปรียบทั้งเร่ืองของตน้ทุนดว้ย ท าให้เราสามารถแข่งขนัในตลาดไดไ้ม่ยาก    

คุณปัญจวุฒิ อจระสิงห์  ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่าปกติแลว้กองท าสัญญาเช่าก่ีปี 
และกองมีกลยุทธ์ในการติดต่อผูเ้ช่ารายใหม่อย่างไรบ้าง นอกจากน้ี ตึก Exchange Tower                
ถือเป็น Freehold หรือไม่ 

คุณศิวะพร ชมสุวรรณ ตอบข้อซักถามว่าส าหรับสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะเป็น 3 ปี โดยผูเ้ช่าปกติจะท าสัญญาท่ี 3 ปี                  
แต่ตอ้งเรียนว่าผูเ้ช่าท่ีมีการลงทุนตกแต่งส านกังานส่วนมากจะตอ้งการท าสัญญามากกว่า 3 ปี
เราจะพิจารณาขยายเวลาสัญญาเป็น 3+3+3 ปีได ้ส่วนผูเ้ช่ารายใหม่นั้นเราก็ใช้กลยุทธ์เชิงรุก
ดว้ยการท ารายช่ือผูเ้ช่าท่ีสนใจพ้ืนท่ีเช่าเราทั้งท่ีติดต่อเองและผ่านตวัแทนขาย ซ่ึงเราจะมีการ
อพัเดทขอ้มูลน้ีกนัตลอดเวลา และตึก Exchange Tower นั้นเป็น Freehold 

หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้                      
ท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีไม่ต้องมีการลงมติ เ น่ืองจากเป็นการรายงานให้ผู ้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ                                     
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ดังกล่าว                 
ตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 3  พจิารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2565  

ผูด้  าเนินการประชุมไดร้ายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมพิจารณารับทราบงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด                
31 ธนัวาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี  
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สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะเวลาท่ีกองทรัสต์มีการด าเนินงาน  

• รายงานของผูส้อบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข งบการเงินของกองทรัสต์แสดงฐานะ
การเงินและรายละเอียดเงินลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า                 
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                          
31 ธนัวาคม 2565 โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบแสดงฐานะการเงิน 

• จากงบการเงินรวมของกองทรัสต์ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีสินทรัพยร์วมประมาณ                  
9,487.9 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 40.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 โดยส่วนมากมาจากการลดลง
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามมูลค่ายุติธรรมเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหน้าประมาณ 47.9 ล้านบาท ในขณะท่ี กองทรัสต์มีหน้ีสินรวมประมาณ 2,736.6 ล้านบาท            
ลดลงประมาณ 3.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยส่วนมากมาจากการลดลงของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าประมาณ 8.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ท าให้มีสินทรัพยสุ์ทธิประมาณ 6,751.3 ลา้นบาท 
ลดลงประมาณ 37.0 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

งบก าไรขาดทุน 

• ตามงบการเงินรวมปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ กองทรัสต์
มีรายได้รวมประมาณ 770.1 ล้านบาท ลดลงประมาณ 41.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.1                    
ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายไดค้่าเช่าและบริการลดลงประมาณ  35.5 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ลดลงร้อยละ 4.4 ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมเท่ากบั 416.3 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงประมาณ  24.2 ลา้นบาทหรือ              
คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.5 เ น่ืองจากในปีน้ีไม่มีค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ าหน่ายประมาณ                              
29.7 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงประมาณ  11.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0 ตามล าดบั         
ท าให้กองทรัสต์มีก าไรจากการลงทุนสุทธิงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 เท่ากบั 353.7 ลา้นบาท 
ลดลงประมาณ 17.1 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4.6 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้  
นอกจากน้ี กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในงบการเงินรวมประมาณ 47.9 ลา้นบาท 
ลดลงประมาณ 6.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า ท าให้กองทรัสต์มี
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงานประมาณ 305.8 ลา้นบาท ลดลงประมาณ 10.4 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
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งบกระแสเงินสด  

• จากงบการเงินรวมงวดปีส้ินสุด 2565 กองทรัสต์มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมขึ้นประมาณ           
5.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 และเงินสดสุทธิท่ีใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงประมาณ                   
22.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ท าให้เงินสดและเงินฝากธนาคารปลายปีลดลงประมาณ                       
17.3 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้                      
ท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีไม่ตอ้งมีการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบงบการเงิน
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2565 เท่านั้น ดงันั้นจึงถือว่าท่ีประชุมไดรั้บทราบงบการเงินดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

วาระที ่4 พจิารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ผูด้  าเนินการประชุมได้รายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่                   
ผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นปี 2565 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนโดยสรุปดังต่อไปนี ้ 

1. ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วของรอบปีโดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์นั้นได้แก่ประโยชน์                   
ตอบแทนส าหรับรอบปีบัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ามี) ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 4 คร้ังต่อรอบปีบญัชี เวน้แต่กรณีกองทรัสตมี์การเพ่ิมทุน 
กองทรัสต์อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเกินกว่า 4 คร้ังต่อรอบปีบัญชีได้เ พ่ือประโยชน์ของ                               
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงถือหน่วยทรัสตอ์ยูก่่อนมีการเพ่ิมทุน  
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้น้ีให้หมายถึงก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  
1) การหักเงินส ารองเฉพาะเพื่อการซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์

ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้  

2) การหกัรายการเงินส ารองเพ่ือการช าระหน้ีเงินกูยื้มหรือภาระผกูพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต์ตาม
วงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนหรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
แลว้แต่กรณี โดยประโยชน์ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับรอบปีบัญชี  (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim 
Distribution) (หากมี) 

3) การหักเงินส ารองเฉพาะเพ่ือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ชนิดท่ีให้สิทธิในการ
ไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี)  
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2. ส าหรับการลงทุนทางออ้มของกองทรัสต์ผ่านการถือหุ้นนั้น ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะด าเนินการให้บริษทัท่ี
กองทรัสตเ์ขา้ลงทุนจ่ายเงินปันผลให้แก่กองทรัสตเ์ป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบ (90) ของก าไรสุทธิ
ของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตเ์ขา้ลงทุนในบริษทัไม่เต็มรอบปี
บญัชี ให้ใชก้ าไรสุทธิในช่วงเวลาท่ีกองทรัสต์เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าว โดยไม่ขดัแยง้กบับทบญัญติั
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์โดยผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจพิจารณาให้บริษทัที่กองทรัสตเ์ขา้ลงทุน
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อให้กองทรัสต์สามารถด าเนินการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ต าม                    
ความเหมาะสม  

3. ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะต้องพิจารณาถึง                
ความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสตใ์ห้เหมาะสม ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

4. ในกรณีท่ีกองทรัสต์ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่                          
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 

5. หลกัเกณฑ์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์                
ตอบแทนจากกองทรัสตเ์ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 

ทั้งน้ีในปี 2565 กองทรัสต์สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ผลการด าเนินงาน
ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 กองทรัสต์มีก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงตามแนวปฏิบัติใหม่                                                                                           
ท่ีจท-3.(ว) 2/2564 ก่อนการพิจารณาปรับปรุงรายการเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์                          
เท่ากับ 300.07 ล้านบาท ผูจ้ ัดการกองทรัสต์จึงประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ระหว่างวนัท่ี                         
1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ในอตัรา 0.4320 บาทต่อหน่วยทรัสต ์รวมเป็นจ านวนเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ทั้งส้ิน 236.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.82 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามแนวปฏิบัติใหม่                 
จากส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ของรอบปีบญัชี 2565 ทั้งน้ี  ผูจ้ดัการกองทรัสต์
และทรัสตีไดร่้วมกนัพิจารณาปรับปรุงรายการเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์ ซ่ึงเป็นไปตาม 
แนวปฏิบติัใหม่จากส านกังาน ก.ล.ต โดยมีการปรับปรุงรายการก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยเ์ป็นจ านวน 40.09 ลา้นบาท ส่งผลให้ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงตามความจ าเป็น              
ในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์เท่ากับ 259.98 ล้านบาท โดยมีอตัราส่วนเงินจ่ายประโยชน์ ให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์                 
ตอบแทนของกองทรัสตค์ิดเป็นร้อยละ 90.98 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงตามความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสต์  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

คุณชยัพฤกษ ์เอี่ยมดิลกวงศ ์ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่าแผนการบริหารเงินสดท่ีมีอยู่
จ  านวนมากเป็นอยา่งไร  

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบขอ้ซกัถามว่าการบริหารเงินสดของกองทรัสต ์ 

1. น าเงินสดไปลงทุนในสภาพคล่อง                   
2. น าเงินไปปรับปรุงโครงการเพื่อรองรับการแข่งขนัในตลาด  
3. ส ารองกรณีฉุกเฉินในระยะยาว  
4. ส ารองเงินเพื่อการ refinance และการลงทุนในทรัพยสิ์นใหม่ 
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คุณชยัพฤกษ ์เอี่ยมดิลกวงศ ์ ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่าท าไมปี 2022 เงินปันผลจึงลดลง
ทุกไตรมาส และปี 2023 จะจ่ายไดเ้ท่าไร 

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบข้อซักถามว่าในปีท่ีผ่านมาเราจ่ายเงินปันผลอยู่ท่ีร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานฯ ก.ล.ต. ซ่ึงไดมี้การกนัส ารองไวส้ าหรับปรับปรุงโครงการเพื่อรองรับการแข่งขนั
กบัอุปทานในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น และในปีน้ีคาดว่าจะจ่ายไดไ้ม่นอ้ยไปกว่าเดิม   

คุณศิวะพร ชมสุวรรณ ตอบขอ้ซักถามว่าในส่วนของเงินปันผล ซ่ึงจากผลกระทบของโควิดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมานั้น 
จะเห็นไดว่้ากองทรัสต์ยงัคงพยายามจ่ายปันผลให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามท่ีเราประกาศไว ้
ทั้งน้ี ในปี 2566 เราจะพยายามจ่ายให้ไม่นอ้ยไปกว่าปี 2565 ตามท่ีกองไดมี้การตั้งเป้าหมายไว ้

หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้                      
ท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีไม่ต้องมีการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการ                             
จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ในปี 2565 เท่านั้น ดงันั้นจึงถือว่าท่ีประชุมไดรั้บทราบการจ่ายประโยชน์              
ตอบแทนดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

วาระที ่5 พจิารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2566 

ผูด้  าเนินการประชุมไดร้ายงานรายละเอียดต่อท่ีประชุมพิจารณารับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์ประจ าปี 2566  

เ น่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เป็นผู ้สอบบัญชีของกองทรัสต์นับแต่รอบระยะเวลาบัญชี                             
ปี 2559 จนถึงรอบปีบญัชี 2565 เป็นระยะเวลาติดต่อกนั 7 ปี ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด้
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ไดแ้ก่ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้อบบัญชีจากบริษทั                          
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัท่ีมีประวติัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม มีความรู้และความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทรัสต์                      
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ ผูถื้อหน่วยรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ              
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยเสนอผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส   เอบีเอเอส จ ากดั ดงัน้ี 

1. นางสาวสวาสด์ิวดี อนุมานราชธน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400  และ/หรือ 
2. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้           ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432  และ/หรือ 
3. นางสาวนนัทิกา ล้ิมวิริยะเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358  และ/หรือ 
4. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทรัสต์ และในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และ 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส  
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้  โดยค่าตอบแทน              
การตรวจสอบบญัชีของกองทรัสตป์ระจ าปี 2566 คือ 1,045,000 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดประวติั ประสบการณ์ และการท างาน
ของผูส้อบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

หลงัจากนั้นเม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้                      
ท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีไม่ตอ้งมีการลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบการแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 เท่านั้น ดังนั้นจึงถือว่าท่ีประชุมได้รับทราบการแต่งตั้ง               
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

วาระท่ี 6 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์อบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี   

คุณชยัพฤกษ ์เอี่ยมดิลกวงศ ์ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามว่าอตัราการเช่าท่ีมีแนวโน้มลดลง
ต่อเน่ืองของตึก Exchange Tower ผูบ้ริหารมีแผนแก้ไขอย่างไร และวางเป้าหมายเพ่ิมอตัรา             
การเช่าในปีน้ีอยา่งไรบา้ง 

คุณชยัวฒัน์ มหตัเดชกุล ตอบขอ้ซักถามว่าถา้เทียบอตัราการเช่าของอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ของปี 2564 และปี 2565                       
จะเห็นไดว่้าในปี 2565 นั้นทั้งอตัราการเช่าของส านักงานและพ้ืนท่ีร้านคา้นั้นปรับตวัมากขึ้น 
อย่างเช่นในปี 2564 อตัราการเช่าอยู่ท่ีร้อยละ 79.9 และในปี 2565 ปรับขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 80.8 
ดังนั้นในส่วนของพ้ืนท่ีอาคารส านักงานถือว่าปรับตัวเพ่ิมขึ้น ส่วนพ้ืนท่ีร้านค้าเพ่ิมจาก                      
ร้อยละ 70.5 มาอยู่ท่ีร้อยละ 92.8 ตอนส้ินปี 2565 ซ่ึงถือไดว่้าเป็นแนวโนม้ท่ีดี และในช่วงของ
ไตรมาสท่ี 1 ของปีน้ีก็เร่ิมดีขึ้นจากสถานการณ์ท่ีคล่ีคลายลง และเร่ิมมีผูเ้ช่าใหม่ท่ีสนใจ                    
เช่าพ้ืนท่ีแวะเวียนเขา้มามากขึ้น รวมถึงการตลาดของเราท่ีมีการท าการตลาดอย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลาทั้งเร่ืองการติดต่อกับตัวแทนนายหน้าขาย การท ารายช่ือผูเ้ช่าท่ีสนใจพ้ืนท่ีและ
รายช่ือผูเ้ช่าท่ีจะครบก าหนดสัญญา เรียกได้ว่าเรามีการต่ืนตัวในการท าการตลาดมากขึ้น               
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา   

คุณชยัพฤกษ ์เอี่ยมดิลกวงศ ์ ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่าแผนการเพ่ิมทรัพย์สินเข้า
กองทุนหรือไม่ อยา่งไร 

คุณชยัวฒัน์ มหตัเดชกุล ตอบขอ้ซักถามว่าส าหรับแผนการเพ่ิมทรัพยสิ์นในปีน้ี จริงๆ แลว้ เราไม่เคยหยุดท่ีจะมองหา
ทรัพยสิ์นเพ่ิมเขา้กองเลย ท่ีผ่านมาเราไดมี้การศึกษาตึกหลายๆ ตึก แต่พบว่ายงัไม่มีตึกไหนท่ี
น่าสนใจท่ีจะน ามาเพ่ิมเขา้กอง TPRIME เลย แต่ทั้งน้ีเราจะไม่หยดุท่ีจะมองหาตึกท่ีมีโอกาสใน
การสร้างรายไดท่ี้ดีเขา้สู่กอง เพียงแต่ท่ีมีอยูน่ั้นยงัไม่ดีพอท่ีจะน าเขา้มาตอนน้ี 
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คุณอธิศ สิริพนัธ์ุ ผูรั้บมอบฉันทะจากบริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ไดส้อบถามว่าหุ้นกูท่ี้
หมดอายกุองมีแผน refinance อยา่งไร และอตัราดอกเบ้ียประมาณเท่าไร 

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบขอ้ซักถามว่ากองไดมี้การกูยื้มเงินจากธนาคาร โดยอตัราดอกเบ้ียเป็น THOR + ไม่เกิน   
ร้อยละ 2 

คุณเพียงดาว วฒันายากร ตอบขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมว่าช่วงก่อนหนา้น้ีมีความกงัวลเก่ียวกบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียว่าจะ
สูงขึ้น แต่ปัจจุบนัความกงัวลนั้นเร่ิมคลายตวัลง เร่ิมมีคนท าหุ้นกูร้ะยะยาวมากขึ้นส าหรับหุ้นกู้
ระยะยาว 7-10 ปี ช่วง 3-5 ปีจะเร่ิมอ่อนตวัลง ดงันั้นขอให้อย่ากงัวลเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีจะ
ปรับสูงขึ้นแต่อยา่งใด   

คุณปณชยั ก่อสวสัด์ิวรกุล ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถามโครงการเมอร์คิวร่ีมีคนเดินน้อย
และมีร้านคา้ทยอยปิดตวัจะแกไ้ขอยา่งไร 

คุณสุขวฒัก ์ภวสันต ์ ตอบขอ้ซักถามว่าในไตรมาส 1 จะมีผูเ้ช่าเพ่ิมเขา้มาใหม่ประมาณ 3 ราย ซ่ึงจะเห็นว่ามีการ
ปรับตวัดีขึ้นประมาณไตรมาส 3-4 เน่ืองจากผูเ้ช่ารายใหม่จะตอ้งใช้เวลาในการตกแต่งพ้ืนท่ี 
ส าหรับจ านวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการคาดว่าจะปรับตวัดีขึ้นหากมีผูเ้ช่าร้านคา้เพ่ิมขึ้นแลว้  

หลงัจากนั้น เม่ือไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตท์่านใดเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 10.24 น.  
ขอแสดงความนบัถือ 

                    บริษทั เอสซีซีพี รีทส์ จ ากดั 
             ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต ์

            
            (นายศิวะพร ชมสุวรรณ)  
                 ประธานท่ีประชุม 

 


